



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือ ธ.ก.ส.รับชำระหนี้จากสหกรณ์ ผ่านบาร์โค้ดของ ธ.ก.ส. โดยใช้ระบบรหัสแท่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ธ.ก.ส. ทำสัญญา รับชำระหนี้ผ่านบาร์โค้ดของ ธ.ก.ส. โดยใช้ระบบรหัสแท่ง (Barcode) เป้าลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการชำระหนี้คืนของสหกรณ์ผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เผยมีความแม่นยำสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว แถมประหยัดเงินให้สหกรณ์ได้กว่าปีละ 2,000,000 บาท

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะรับผิดชอบการดำเนินงานของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ซึ่งปัจจุบันมีทุนดำเนินงานประมาณ 4,200 ล้านบาท โดยใช้เป็นทุนให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ยืมไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ปีละประมาณ 1,500 – 2,000 ล้านบาท เป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมาสหกรณ์ผู้กู้ยืมจะต้องส่งชำระหนี้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ กพส. ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ สาขานางเลิ้ง จำนวน 3 บัญชี โดยแยกประเภทของบัญชีตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว สหกรณ์จะต้องส่งสำเนาใบฝากเงินให้กรมฯ เพื่อให้ กรมฯ หักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ทำให้เกิดปัญหาในการออกใบเสร็จรับชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ทั้งความล่าช้าอันเนื่องมาจากกรมฯ ได้รับสำเนาใบฝากเงินล่าช้า หรือไม่ได้รับสำเนาใบฝากเงินทำให้ไม่ทราบสหกรณ์ที่ชำระหนี้ เป็นภาระให้แก่กรมฯ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในการประสานหาสหกรณ์ที่ชำระหนี้และหากพบว่าเป็นการโอนเงินชำระหนี้ผิดบัญชี จำเป็นต้องโอนเงินเข้าบัญชีให้ถูกต้องก่อนออกใบเสร็จรับชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ จากปัญหาดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำบัญชี ทั้งของสหกรณ์ผู้ชำระหนี้ เกิดระบบเงินส่งชำระหนี้ระหว่างดำเนินการ และการจัดทำบัญชีและงบการเงินของ กพส. เกิดความล่าช้า และขาดความสมบูรณ์ ทำให้เกิดรายการเงินระหว่างดำเนินการเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

จากปัญหาดังกล่าวในปี 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อจะช่วยให้สามารถระบุสหกรณ์ผู้ส่งชำระหนี้ ได้ในทันทีหรือรวดเร็วที่สุด พบว่าการรับชำระหนี้ผ่านบาร์โค้ดของ ธ.ก.ส. โดยใช้ระบบรหัสแท่ง (Barcode) จะเป็นแนวทางทำงานที่ใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและลงทุนน้อย กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ประสานงานกับ ธ.ก.ส. เพื่อนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้มาตรฐานระบบรหัสแท่ง (Barcode) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหาร กพส. และได้รับอนุมัติงบประมาณ 300,000 บาท สำหรับเป็นค่าลิขสิทธิ์การใช้ระบบรหัสแท่ง (Barcode) พร้อมการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำงานร่วมกับระบบดังกล่าวด้วย

สำหรับการรับชำระหนี้ผ่านบาร์โค้ดของ ธ .ก.ส. โดยใช้ระบบรหัสแท่ง (Barcode) นั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตกลงให้ ธ .ก.ส. เป็นผู้รับชำระหนี้ กฟส . แทนกรมฯ และส่งข้อมูล การรับชำระหนี้ให้ กรมฯ ในวันทำการถัดไป ซึ่งจะทำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้รับข้อมูลการชำระ หนี้ของสหกรณ์ ครบถ้วนมากกว่าการรับเป็น Bank Statement อันทำให้สามารถออกใบเสร็จรับชำระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ได้ในวันทำการถัดจากวันที่สหกรณ์ส่งชำระหนี้ เพราะข้อมูลจากระบบรหัสแท่งจะประกอบไปด้วย ชื่อสหกรณ์ สัญญาที่ชำระจำนวนเงินที่ชำระ วันที่ชำระ บัญชีเงิน กฟส. ที่ชำระ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถจัดทำงบการเงินของกองทุนได้เป็นปัจจุบันเร็วขึ้น ลดรายการเงินระหว่างดำเนินการ ทำให้ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงของกฟส. กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะสามารถ นำข้อมูล การรับชำระหนี้ ไปใช้ประกอบการในการติดตามเร่งรัดหนี้สินจากสหกรณ์ได้รวดเร็วขึ้น และกรมฯ สามารถนำไปขยาย ผลใช้กับเงินทุนอื่นๆที่กรมฯ รับผิดชอบได้ในอนาคต

ส่วนทางด้านสหกรณ์นั้นจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินส่งชำระหนี้ ต่อกรมฯ เพราะได้มีการตกลง ลดค่าบริการจากเดิมที่สหกรณ์ใช้วิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก กฟส. ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ได้ ประมาณ ปีละ 2,000,000 บาท กรณีสหกรณ์มีหนี้เงินกู้ กฟส. หลายสัญญา ก็จะช่วยให้การชำระหนี้ตรงตามสัญญาที่ สหกรณ์ต้องการอย่างแน่นอน และลดปัญหาการโอนเงินส่งชำระหนี้ กรมฯ ผิดบัญชี สหกรณ์จะ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการเขียนใบนำฝากเงิน เมื่อต้องการส่งชำระหนี้เข้าบัญชี กฟส. ที่ ธ.ก.ส. โดยการพิมพ์ใบ นำส่งเงินจากระบบ Online แทนการเขียน และสหกรณ์จะได้รับใบเสร็จรับเงินรวดเร็วขึ้น สามารถลดรายการเงินส่ง ชำระหนี้ระหว่างทาง ทำให้การจั ดทำงบการเงินของสหกรณ์รวดเร็วขึ้ น และทราบถึงฐานะการเงินที่แท้จริง ที่สำคัญเป็นการจูงใจให้สหกรณ์ชำระหนี้ กฟส. ผ่าน ธ.ก.ส. แทนการชำระด้วยวิธีอื่น เช่น ระบบบาทเน็ต หรือ การโอน เงินผ่านระบบ ATM ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า และจะมีปัญหาในการติดตามหาผู้ส่งชำระหนี้ได้ยากถ้าสหกรณ์ไม่ส่งเอกสาร การโอนเงินให้กรมฯ

ส่วน ธ.ก.ส. เองก็สามารถ ลดขั้นตอน และเวลาในการปฏิบัติงานหน้าบาร์โค้ด เพราะใช้เครื่อง Scan Barcode แทนการพิมพ์ สามารถป้องกันและลดปัญหา การบันทึกข้อมูลการชำระหนี้ / ฝากเงิน ผิดบัญชี ลดปัญหา การตรวจสอบหาหลักฐานการรับชำระหนี้ของสหกรณ์ เมื่อ กรมฯ จำเป็ นต้องร้องขออย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะ สหกรณ์ไม่ส่งหลักฐานการชำระหนี้ให้ กรมฯ

ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ธ .ก.ส. จะมีการทำพิธีลงนามข้อตกลงในการดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้แทนของ ทั้งสองหน่วยงานในการ ลงนาม ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่

-----